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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um rannsókn á áhrifum háspennulína, spennistöðva og fjarskiptamastra
á mannslíkamann.

Frá Drífu Hjartardóttur.

Hefur farið fram eða er fyrirhuguð rannsókn á áhrifum háspennulína, spennistöðva og
fjarskiptamastra á mannslíkamann?


